

ด่วนที่สุด!

สพจ.มีหนังสือแนบย้าให้สถานศึกษาเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

นำเสนอเมื่อ : 3 ม.ค. 2565

ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๕๙๗๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๑๘) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำชับเน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. การเปิดสถานศึกษาหลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้สถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง หรือ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และเมื่ออยู่ในสถานการณ์ปกติให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์

๒. ATK หรือการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยขอให้สถานศึกษาประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อพิจารณาวิธีการคัดกรองที่เหมาะสม ก่อนจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์

๓. กรณีเมื่อพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้สถานศึกษาเน้นการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุในคู่มือแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ภายใต้อาคารเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ

๔. ขอให้สถานศึกษางดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๖๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑



คิวอาร์โค้ดแผนเผชิญเหตุ



แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



แผนเผชิญเหตุ



ระดับการแพร่ระบาด		มาตรการป้องกัน	
ชุมชน	สถานศึกษา	ครู/นักเรียน	สถานศึกษา
ไม่มีผู้ติดเชื้อ	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ๒. ประเมิน TST เป็นประจำ	๑. เปิดเรียน onsite ๒. ปฏิบัติตาม TST ๓. เน้นเฝ้าระวังสังเกตอาการกลุ่มเปราะบางกรณีโรงเรียนประจำ, เด็กพิเศษ และกลุ่มเสี่ยง
มีผู้ติดเชื้อประปราย (๑-๕ ราย)	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ๒. ประเมิน TST เป็นประจำ ๓. กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยง เช่น อาศัยในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อควรสวมหน้ากากเป็นระยะ ตามสถานการณ์	๑. เปิดเรียน onsite ปฏิบัติตามมาตรการ TST Plus ๒. ติดตามรายงานผลประเมิน TST ๓. เข้ม เฝ้าระวังตรวจคัดกรอง กลุ่มเปราะบางกรณีโรงเรียนประจำ, เด็กพิเศษ และกลุ่มเสี่ยง
	พบผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องเรียน ๑ รายขึ้นไป	๑. ปฏิบัติเข้ม ๘ มาตรการหลัก (DMHTT) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๒. ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียนและผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกวัน รายงานผล ๔. กรณีเสี่ยงสูง (high Risk contact) : งดเรียน onsite กักตัวที่บ้าน ๑๕ วัน ตรวจหาเชื้อตามแนวทาง ๕. กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (Low Risk contact) มาเรียน onsite สังเกตอาการตนเอง	๑. ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อปิดเรียนเป็นเวลา ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด ๒. ห้องเรียนอื่นๆ เปิด onsite ตามปกติ งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทุกกิจกรรมหรือปิดเรียนตามอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ๓. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus ๔. เปิดประตูหน้าต่างห้องเรียนในอากาศถ่ายเทสะดวก ลดเวลาการใช้งาน กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงเวลาพักเที่ยงหรือช่วงเวลาไม่มีเรียน
	พบผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่า ๑ ห้องเรียน	๑. ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียนและผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกวัน รายงานผล ๒. กรณีเสี่ยงสูง สังเกตตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย RT-PCR พบผลบวก ถ้ามีอาการป่วยต้องส่งต่อโรงพยาบาลหนัก ถ้าไม่มีอาการป่วยร่วมรักษาโรงพยาบาลสนามหรือห้องแยกกักตัวในโรงเรียนเพื่อสังเกตอาการ ๓. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT ๕. ระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ	๑. ห้องเรียนหลายห้องที่พบผู้ติดเชื้อปิดเรียนเป็นเวลา ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทุกกิจกรรมหรือปิดเรียนตามอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ๒. มีห้องแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) รองรับผู้ติดเชื้อในโรงเรียน (กรณีโรงเรียนประจำ) ๓. ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T1V (TSC Plus, TST, TK, Vaccine)
มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (cluster) ในชุมชน	พิจารณาใช้แนวทางร่วมกับกรณีพบการติดเชื้อในโรงเรียน	๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับป้องกัน Universal Prevention (UP) ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน ๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับครู/นักเรียนอย่างเข้มข้น ตามระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ๑ ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่า ๑ ห้องเรียน	๑. พิจารณาการเปิดเรียน onsite โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อย่างเข้มข้น กรณีไม่มีความเชื่อมโยงกับ cluster ในชุมชน อาจไม่ต้องปิดเรียน หรือจัดการเรียนตามการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ๒. พิจารณาเปิดเรียนโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตามข้อมูลหลักฐานและความจำเป็น
มีการแพร่ระบาดในชุมชน	พิจารณาใช้แนวทางร่วมกับกรณีพบการติดเชื้อในโรงเรียน	๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับป้องกัน Universal Prevention (UP) อย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับครู/นักเรียนอย่างเคร่งครัด ตามระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ๑ ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่า ๑ ห้องเรียน	๑. พิจารณาการเปิดเรียน onsite โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อย่างเข้มข้น ๒. พิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตามข้อมูลหลักฐานและความจำเป็น ๓. กรณีโรงเรียนประจำให้ปฏิบัติ เข้ม ตามมาตรการ sandbox: safety zone in school เป็น Bubble and Seal ๕. กรณีโรงเรียนไป-กลับ ปฏิบัติตาม ๘ มาตรการเข้ม เป็น Seal Route ๕. สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นระยะ



ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข, (๒๕๖๔), คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ sandbox safety zone in school เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไว้โควิด ๑๙ ในสถานศึกษา, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน